



Chỉ đạo kịp thời giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII, cử tri các huyện, thành phố đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri bảo đảm đúng quy định.

Bài 1: Coi trọng đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới (NTM), cử tri các huyện, thành phố đã đề nghị tỉnh ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; phân bổ nguồn lực xây dựng NTM nâng cao; tập trung khảo sát, nghiên cứu nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP); hỗ trợ nông dân để tiếp cận và tham gia chuỗi sản xuất, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; thực hiện cơ chế hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về nội dung này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản trả lời các ý kiến, cụ thể như sau:

Đã phân bổ gần 280 tỷ đồng hỗ trợ 237 xã đạt chuẩn NTM

Căn cứ Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và điều kiện thực tế của địa phương, sau nhiều lần tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương, ngày 31/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định: quy định xã NTM kiểu mẫu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025; các tiêu chí, chỉ tiêu huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; bộ tiêu chí xã NTM và bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025. Các quyết định này đang được triển khai thực hiện. Về việc phân bổ nguồn lực xây dựng NTM nâng cao,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành một loạt nghị quyết phân bổ vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM nâng cao. Thực hiện cơ chế hỗ trợ trực tiếp để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025, đến nay tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 là 620,6 tỷ đồng, trong đó phân bổ gần 280 tỷ đồng hỗ trợ 237 xã đạt chuẩn NTM nhưng mức đạt chuẩn của một số tiêu chí còn chưa cao để nâng cao chất lượng các tiêu chí đáp ứng yêu cầu của tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm bền vững nền tảng phân bổ 8,4 tỷ đồng hỗ trợ 3 xã được sáp nhập từ 3 xã, mức hỗ trợ 1,1 tỷ đồng/xã.

Về thực hiện cơ chế hỗ trợ trực tiếp để thực hiện Chương trình năm 2022, UBND tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Thái Bình 266,41 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 225,35 tỷ đồng. Đã phân bổ hỗ trợ 70 xã đạt chuẩn NTM nhưng mức đạt chuẩn một số tiêu chí còn chưa cao để nâng cao chất lượng các tiêu chí đáp ứng yêu cầu của tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 và bảo đảm bền vững với tổng kế hoạch vốn 95,6 tỷ đồng (trong đó phân bổ 8,4 tỷ đồng hỗ trợ 3 xã được sáp nhập từ 3 xã, mức hỗ trợ 2,8 tỷ đồng/xã;

phân bổ 30 tỷ đồng hỗ trợ 15 xã được sáp nhập từ 2 xã, mức hỗ trợ 2 tỷ đồng/xã, phân bổ 57,2 tỷ đồng hỗ trợ 52 xã, mức hỗ trợ 1,1 tỷ đồng/xã). Như vậy, đến nay UBND tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương thực hiện việc bố trí nguồn vốn đối ứng theo quy định tại Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND, ngày 24/8/2022 của HĐND tỉnh.

Nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện chương trình OCOP

Về việc tập trung khảo sát, nghiên cứu nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện chương trình: Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đến hết tháng 9/2022 Thái Bình đã có 64 sản phẩm OCOP; năm 2022, các địa phương đã đăng ký 42 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022. Để nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện chương trình OCOP, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với UBND cấp huyện, đơn vị tư vấn chương trình khảo sát, nghiên cứu để đổi mới, sáng tạo cách làm; đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số... giúp các địa phương, các tổ chức kinh tế trong đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Về việc hỗ trợ nông dân để tiếp cận và tham gia chuỗi sản xuất, đưa sản phẩm lên

sàn thương mại điện tử: Đây là một trong những giải pháp phải triển khai thực hiện nhằm đạt mục tiêu UBND tỉnh đề ra trong kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai và thực hiện hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh. Trong đó, HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết về: Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025; quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025, trong đó ưu tiên hỗ trợ phát triển tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và có tác động lớn tới thành viên, cộng đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại điện tử, diễn đàn, hội chợ trực tuyến... nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 166/KH-UBND, ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh hỗ trợ đưa hàng sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn nông dân sử dụng các trang thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa nông sản

của tỉnh. Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại: Hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham dự phiên chợ, hội chợ, triển lãm, đưa sản phẩm nông sản lên các sàn thương mại điện tử, diễn đàn, hội chợ trực tuyến... nhằm tìm kiếm thị trường, liên doanh, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Ngày 21/9/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2022 với 90 sản phẩm tiêu biểu của 52 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, hộ sản xuất trong tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu; khoảng 600 đại biểu quốc tế, trung ương, các tỉnh phía Bắc trực tiếp dự hội nghị và 18 điểm cầu trực tuyến trong nước, 4 điểm cầu tại nước ngoài.

Thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp

Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trong tích tụ, tập trung đất đai đã được HĐND tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh đã ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết; liên Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Hướng dẫn số 02, ngày 3/6/2022 hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND, trong đó quy định cụ thể nội dung hỗ trợ, thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Như vậy, hiện nay Thái Bình đã có cơ chế, chính sách về hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai kèm theo hướng dẫn cụ thể, đề nghị cử tri cần coi điều kiện hỗ trợ tại Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND và làm các thủ tục theo Hướng dẫn số 02 để được hỗ trợ. Để cơ chế, chính sách về hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai đạt được hiệu quả, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc đề nghị cử tri phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng quy định rất rõ trong Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, đề nghị cử tri đến UBND các xã, thị trấn và UBND các huyện, thành phố để đăng ký thực hiện cơ chế hỗ trợ mua máy cấy, thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định.

(còn nữa)
P.V

Những ý kiến tâm huyết cử tri gửi tới kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ ngày 7 - 9/12/2022 sẽ xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trước kỳ họp, Báo Thái Bình ghi nhận một số ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới kỳ họp.

Ông Đỗ Xuân Như, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình)



Qua nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 mà đại biểu HĐND tỉnh thông tin tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, tôi rất phấn khởi vì thời gian qua tỉnh đã quan tâm đầu tư kinh phí triển khai nhiều dự án tu sửa, nâng cấp, mở rộng, làm mới một số tuyến đường giao thông quan trọng. Các tuyến đường, công trình được mở rộng, nâng cấp, công hóa bằng phương thức "nhà nước và nhân dân cùng làm". Điều đó đã tạo thuận lợi cho việc giao thương với tỉnh ngoài và các huyện trong tỉnh với nhau, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường liên xã đã xuống cấp và với tốc độ phát triển các phương tiện giao thông như hiện nay các tuyến đường đó trở nên chật hẹp, khó lưu thông, nhất là vào thời điểm học sinh, công nhân đi học, đi làm hay xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông. Đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí để tu sửa, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường đó, giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, xã Quỳnh Hống (Quỳnh Phụ)



Những năm qua, tỉnh ta đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương củng cố chất lượng hoạt động của các HTX, tổ hợp tác để nâng cao hiệu quả kinh tế. Hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào ổn định và có bước phát triển mới. Trên hành trình đó xuất hiện thêm nhiều HTX kiểu mới, liên kết hiệu quả, từng bước khẳng định vai trò, vị trí nông công trong phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, phần lớn các HTX DVNN hiện nay vẫn chủ yếu tổ chức sản xuất, cung ứng những dịch vụ thiết yếu cho thành viên về thủy nông, vật tư nông nghiệp, giống, phối hợp với chủ máy làm đất, cấy, thu hoạch, chuyển giao kỹ thuật mới trong sản xuất. Điều các thành viên cần là định hướng sản xuất, liên kết bao tiêu nông sản để tránh tình trạng "được mùa mất giá", "được giá mất mùa" thì rất ít HTX làm được. Nguyên nhân là do nội lực của các HTX chưa thật sự mạnh, trình độ quản lý còn hạn chế, vốn đầu tư thấp, năng lực tổ chức các hoạt động dịch vụ và sản xuất, kinh doanh chưa đủ mạnh để cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Vì vậy, tôi đề nghị có cơ chế, chính sách phù hợp để các HTX nâng cao chất lượng hoạt động; bản thân các HTX phải có tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã, xứng đáng là chỗ dựa của các thành viên.

Ông Cao Việt Bắc, xã Phúc Khánh (Hưng Hà)



Nông nghiệp Thái Bình thời gian qua có nhiều khởi sắc với sự xuất hiện của các mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đem lại hiệu quả kinh tế. Nhưng phần lớn ruộng đất bà con vẫn sản xuất theo kiểu truyền thống manh mún, nhỏ lẻ, kém thời tiết bất thuận, dịch bệnh, thiếu lao động dẫn đến tình trạng ruộng bỏ hoang tăng, rất lãng phí đất. Theo quy định của pháp luật, đất ruộng bỏ hoang không đưa vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục nhà nước sẽ thu hồi số bà con có nơi cấy chỉ cấy một vụ dẫn đến khó thu hồi. Một số hộ cho người khác cấy nhưng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Đó là khó khăn cho người nhận ruộng đó để cấy vụ ruộng không quy được vùng, không có hạn định, do vậy không đảm bảo tư nhiều cho sản xuất nhằm tăng năng suất. Đề nghị tỉnh có giải pháp thu hồi đất của những hộ không cấy theo luật giao cho những tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất đầu tư sản xuất quy mô; hỗ trợ các hộ tích tụ ruộng đất quy vùng tạo thuận lợi đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhằm giảm ruộng bỏ hoang.

NHOM PHONG VIEN



Nói không với thuốc lá điện tử trong học sinh

Th thuốc lá - kẻ giết người thầm lặng đã và đang ảnh hưởng hàng ngày, hàng giờ đến cuộc sống của nhiều người. Thuốc lá điện tử với những nguy hại khó lường cũng đang âm thầm xâm nhập vào giới trẻ với những ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Nhằm sớm ngăn chặn vị thành niên, thanh niên tiếp cận thuốc lá điện tử, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) tỉnh, nhiều hoạt động PCTHCTL đã được triển khai trong trường học. Trường THCS Tiến Phong (thành phố Thái Bình) là một trong những đơn vị tích cực tổ chức các hoạt động PCTHCTL đến học sinh.

Buổi ngoại khóa "Nói không với thuốc lá điện tử - vì một môi trường không khói thuốc lá" vừa được Trường THCS Tiến Phong tổ chức thành công cuối tháng 11/2022. Chương trình thu hút sự tham gia của gần 800 học sinh, giáo viên cùng đại diện ban giám hiệu, cán bộ tổng phụ trách các trường THCS trên địa bàn thành phố, một số trường thuốc học sinh. Có giáo viên Trần Linh Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Tiến Phong chia sẻ: Nhà trường mạnh dạn triển khai chương trình này với mong muốn nâng cao nhận thức cũng như rèn luyện kỹ năng sống tích

cực cho học sinh trong việc nói không với thuốc lá nói chung, thuốc lá điện tử nói riêng, mục tiêu nhằm loại bỏ thuốc lá ra khỏi trường học. Với những nội dung gần gũi, thiết thực, mang tính giáo dục cao, chương trình đã thu hút sự chú ý, tham gia sôi nổi của học sinh toàn trường và huy động các em trực tiếp tham gia các hoạt động truyền thông PCTHCTL như lựa chọn các thông điệp, bản nhạc hay về chủ đề PCTHCTL, xây dựng kịch phẩm tuyên truyền tại buổi giao lưu "Vì một môi trường không khói thuốc lá".

Diễn ra khoảng 3 giờ đồng hồ, chuyên đề thực sự ấn tượng

và được tổ chức quy mô, không chỉ đa dạng về hình thức mà còn đầy đủ nội dung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá như: biểu diễn tiểu phẩm, trao đổi tọa đàm, biểu diễn thời trang, trưng bày báo ảnh, tranh vẽ về chủ đề PCTHCTL... Hàng trăm học sinh đã trực tiếp tham gia xây dựng thông điệp viết, vẽ trên giấy màu, gắn trên cây xanh của trường "Vì một môi trường không khói thuốc lá". Là một trong những thành viên tích cực trong hoạt động chuyên đề, em Lê Hoàng Yến Nhi, Trường THCS Tiến Phong chia sẻ: Chương trình có ý nghĩa rất lớn, mang lại cho chúng em suy nghĩ là phải tránh xa các tệ nạn xã hội, trong đó có thuốc lá. Học sinh chúng em ai cũng hào hứng tham gia chương trình, các bạn đều hiểu rằng khi học sinh hút thuốc lá là vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trước đó, nhiều bạn nghĩ thuốc lá điện tử là vô hại nhưng thực tế không phải vậy, nó vô cùng độc hại. Sau buổi ngoại khóa, khi đã hiểu biết đầy đủ hơn về những tác hại khôn lường của thuốc lá, chúng em sẽ nghiêm túc thực hiện và

tích cực tuyên truyền cho những người xung quanh, bạn bè không nên thử hút thuốc, ai còn hút thuốc thì sớm từ bỏ để bảo vệ sức khỏe và cùng nhau xây dựng môi trường lành mạnh, không khói thuốc lá. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, hội trưởng hội phụ huynh học sinh của Trường và là khách mời của chương trình tọa đàm cho biết: Từ chuyên đề bổ ích này cho thấy, cùng với việc phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, đối với mỗi gia đình, các bậc cha mẹ cần phải thường xuyên quan tâm, chăm sóc, trò chuyện, làm bạn với con. Khuyến khích con có lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đồng thời, các bậc phụ huynh phải có trách nhiệm và biện pháp quản lý, giám sát việc chi tiêu, tránh để con em sử dụng tiền mua thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử. Chuyên đề PCTHCTL tại Trường THCS Tiến Phong đã trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCTHCTL, giúp các em nâng cao hiểu biết, tham gia hành động để PCTHCTL nói chung, thuốc lá

điện tử nói riêng. Chương trình để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong các đại biểu đến dự và các em học sinh, giúp giáo viên, học sinh hiểu rõ hơn các quy định cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhất là việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại trường học. Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Hình thức tuyên truyền được thực hiện tại Trường THCS Tiến Phong thực sự rất bài bản, công phu về cả nội dung và hình thức. Chúng tôi ấn tượng từ tiểu phẩm do chính các em học sinh dàn dựng và biểu diễn thể hiện trung bày hàng trăm bức tranh vẽ tay với những hình ảnh đẹp mắt, sống động và những thông điệp đa dạng về tác hại của thuốc lá và hướng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc. Việc thanh thiếu niên hút thuốc ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe các em, lại là nguyên nhân làm tăng khả năng mắc các tệ nạn xã hội khác như nghiện ma túy, nghiện rượu, bia, trộm cắp..., đồng thời kéo theo các hệ lụy đối với gia đình và xã hội. Với thanh thiếu niên, thuốc lá điện

tử gây nghiện và có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe các em, hậu quả lâu dài có thể gây rối loạn nhận thức, rối loạn cảm xúc, giảm khả năng học tập và rối loạn tâm thần... Mô hình truyền thông hay và ý nghĩa này trong thời gian tới cần được nhân rộng ở các trường học trên địa bàn tỉnh. Trường học không chỉ là nơi chuyển tải kiến thức văn hóa đến học sinh mà còn là môi trường giáo dục, giúp hình thành nhân cách học sinh, do đó cần trong sạch và lành mạnh, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập. Hút thuốc lá tại trường học gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc giáo dục, rèn luyện nhân cách, tác động xấu đến sức khỏe học sinh. Vì vậy, việc chú trọng truyền thông PCTHCTL tại trường học và việc tuyên truyền "Trường học không khói thuốc lá" góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe, môi trường cho các em học sinh, đồng góp hiệu quả vào chương trình PCTHCTL cũng như nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

HOANG THIA
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)